

---

## รายงานการศึกษาดูงานประเทศอาเซียนของรัฐบาล

### คณะกรรมการ/บุคคลสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ

คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

### หมวดหมู่

ประเทศสมาชิกอาเซียน

### ประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

### เสาหลักอาเซียน :

เศรษฐกิจ

### วันเดือนปีที่ศึกษาดูงาน

๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

### สมัยของประธาน

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

### ประเด็นศึกษาดูงาน

ด้านการตลาดขายส่งผลไม้ที่สำคัญของกรุงฮานอย

### สาระสังเขป

คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานและการขายส่งผลไม้ (Fruits Market) ณ ท่าเรือ Long Bien Bridge, Tran Nhat Duat Str. กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี Mrs. Thing ผู้จัดการตลาดขายส่งผลไม้กรุงฮานอย ได้ให้การต้อนรับและได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน การประมูล และการขายส่งผลไม้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตลาด Long Bien เป็นตลาดนำเข้าและส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของเวียดนาม รวมถึง ตลาด Long Bien ยังเป็นแหล่งกระจายผลไม้ไปสู่ตลาดในต่างจังหวัดของเวียดนามอีกด้วย โดยตลาด Long Bien จะเริ่มเปิดทำการในเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกาของทุกวัน และเปิดทำการประมูลขายผลไม้ทั้งหมดในเวลาประมาณเที่ยงวันของวันนั้นๆ นอกจากนี้ จะมีการนำผลไม้บางส่วนมาวางจำหน่ายในตลาด Long Bien ด้วย โดยตลาด Long Bien จะมีผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขายในตลาดประมาณ ๑,๐๐๐ รายต่อวัน

---

ผลไม้ที่เวียดนามนำเข้ามาจำหน่ายจะมาจากหลายประเทศ เช่น จีน และไทย เป็นต้น ซึ่งการนำเข้าผลไม้จากไทยและจีนจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สำหรับผลไม้ที่นำเข้ามาจากไทยประมาณปีละ ๑,๐๐๐ ตัน โดยขนส่งทางรถยนต์ผ่านทางจังหวัดหนองคาย และผ่านเข้าทางลาวตามถนนหมายเลข ๘ จากนั้นจะเข้าสู่เวียดนาม ในส่วนของผลไม้ที่จำหน่ายในตลาด Long Bien ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ที่นำเข้ามาจากไทย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับของประชาชนเวียดนามในการที่จะซื้อไปรับประทาน เช่น มะม่วงเขียวเสวย มังคุด เงาะ ทูเรียน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ และลำไย เป็นต้น ในส่วนของล่องกองจากไทยจะมีการนำเข้ามาในตลาดทางภาคกลางของเวียดนามมากกว่าตลาดทางภาคเหนือของเวียดนาม และจะมีการนำเข้ามาน้อยมากเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนเวียดนาม ส่วนของผลไม้ที่นำเข้ามาจากจีนที่มีจำนวนมากได้แก่ แตงโม และแก้วมังกร นอกจากนี้เวียดนามยังได้มีการส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์การจำหน่ายผลไม้ไทยที่สำคัญของเวียดนามที่ผ่านมา เช่น มังคุดจะมีจำหน่ายตามฤดูกาลในราคา ๓๐,๐๐๐ ด่ง (VND) หรือประมาณ ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม และมะม่วงเขียวเสวยจะมีการแยกจำหน่ายตามขนาดและพันธุ์ที่มีชื่อเสียง โดยมะม่วงเขียวเสวยที่มีขนาดใหญ่ประมาณ ๒ ลูกต่อ ๑ กิโลกรัม โดยจะจำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ ๔๕,๐๐๐ ด่ง (VND) หรือประมาณกิโลกรัมละ ๕๐ บาท แต่ถ้ามีขนาดเล็กจะมีประมาณ ๔-๕ ลูก ต่อ ๑ กิโลกรัม-จะจำหน่ายกิโลกรัมละ ๓๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ด่ง (VND) หรือประมาณกิโลกรัมละ ๔๐ บาท

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคการนำเข้าผลไม้จากไทยของเวียดนามที่สำคัญ คือ ความล่าช้าในการผ่านด่านศุลกากร เนื่องจากในการขนส่งผลไม้จากไทยมาเวียดนามจะต้องผ่านด่านศุลกากรของไทยและด่านศุลกากรของ สปป. ลาว ที่ยังไม่ค่อยอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าสินค้าผลไม้ของเวียดนาม โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารสินค้าต่างๆ จะใช้เวลานานมาก ดังนั้น หากสามารถแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าที่ล่าช้า โดยให้ด่านศุลกากรต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เร็วขึ้น จะช่วยลดความเสียหายของผลไม้และทำให้ผู้นำเข้าผลไม้ไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียหายน้อยลงกว่าเดิม รวมถึงจะเป็นการเพิ่มปริมาณการค้าขายผลไม้ระหว่างไทยกับเวียดนามให้มากยิ่งขึ้น

### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน

๑. ผลไม้ของไทยเป็นที่นิยมในการบริโภคของประชาชนเวียดนาม ประกอบกับเวียดนามมีประชากรประมาณ ๘๖ ล้านคน จึงถือได้ว่าเวียดนามเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย และหากสามารถส่งออกผลไม้ของไทยไปเวียดนามได้มากขึ้น จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาลดผลผลิตที่ออกมาล้นตลาดภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงเร่งรัดด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในเวียดนามให้มากยิ่งขึ้น

---

๒. คณะกรรมการจะได้นำปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งที่ล่าช้าอันเนื่องมาจากการตรวจสอบของ  
ด่านศุลกากรต่าง ๆ ทั้งของไทยและ สปป. ลาว ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการค้าระหว่างไทยและ  
เวียดนาม ไปแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

**คำค้น** เวียดนาม, ฮานอย, การเงิน, การคลัง, การธนาคารและสถาบันการเงิน, ขายเป็นผลไม้, ส่งออกผลไม้,  
Long Bien

**เสาหลัก เศรษฐกิจ**